



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราเคพซีล (PARA CAPE SEAL)  
เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง -หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฉะ  
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรพาราเคพซีล (PARA CAPE SEAL) เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง -หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าแฉะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายกำหนด วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (-/หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน/-)

ประมาณราคากลางของงานก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (-/หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน/-) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคานั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างนี้
๕. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๕๐,๐๐๐.- บาท (-/สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน/-) ผลงานดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน...ปี นับจากวันตรวจการจ้างครั้งสุดท้าย ถึงวันยื่นของสอบราคานี้ และเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันซึ่งเป็นผู้สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเชื่อถือ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้
  - ๖.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๖.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ด้วยตนเอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ห้องประชุม เวียวกาหลง (ห้องประชุม ๓) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. และที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ มี.ค. ๕๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม เวียวกาหลง (ห้องประชุม ๓) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๒ มี.ค. ๕๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (-/หนึ่งพันบาทถ้วน/-) ได้ที่ ฝ่ายเร่งรัด และจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๕๖๖ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.chiangraipao.go.th](http://www.chiangraipao.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๓๑๗-๕๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๕๖๖



(นายบรรเจิด ภูสมศรี)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย